

ผู้หญิงถือท้าย – ผู้ชายพายเรือ

ดร.อุบลวรรณ มีชูชน

พระวณะของพระเจ้ากล่าวไว้ว่า พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง ปฐมกาล 1:27 พระคำตอนนี้อาจตีความได้สองอย่างคือ พระเจ้าสร้างผู้ชายและผู้หญิง หรือพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้มีลักษณะผสมผสานของชายและหญิงอยู่ในตัวอย่างสมดุลย์

พระธรรมต่อไปนี้ ซึ่งแตกต่างไปคนละทิศคนละทางมีความเกี่ยวพันกันอย่างไร

โอ เอฟราอิมเอ๋ย เราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร

โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะโยนเจ้าไปให้ผู้อื่นได้

อย่างไร...จิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายใน

ความเอ็นดูของเราก็คุกรุ่นขึ้น โยเซยา 11:8

เอฟราอิมเอ๋ย เราจะทำอะไรกับเจ้าดี

ยูดาห์เอ๋ย เราจะทำอะไรกับเจ้าหนอ

ความรักของเจ้าก็เหมือนเมฆในยามเช้า

เหมือนอย่างน้ำค้างที่หายไปแต่เช้าตรู่ โยเซยา 6:4

เราจะหมั่นเจ้าไว้สำหรับเราเป็นนิตย์

เออ เราจะหมั่นเจ้าไว้ด้วยความชอบธรรม

ความยุติธรรม ความรักมั่นคงและความกรุณา

เราจะหมั่นเจ้าไว้สำหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อ

และเจ้าจะรู้จักพระเจ้า โยเซยา 2:19-20

พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ ทรงพระสรวล สดุดี 2:4 ก.พระเยซูทรงพระกันแสง ยอห์น 11:35 คราวนั้นผู้เผยพระวณะหญิงคนหนึ่งชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิโดทเป็นผู้วินิจฉัยคนอิสราเอลสมัยนั้น นางเคยนั่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราห์ที่อยู่ ระหว่างรามาทห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม และคนอิสราเอลก็มาหาทางที่นั่น เพื่อให้ชำระความ นางใช้คนไปเรียกบาราควุดอราบีโนอัม ให้มา จากเคเดชในนัฟทาลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรง บัญชาท่านหรือว่า “ไปรวบรวมพลไว้ที่ภูเขาทาโบร์ จงเกณฑ์จากเผ่านัฟทาลีและเผ่าเศบูลุนหนึ่งหมื่นคน” และเราจะชัก นำสิเสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่แม่น้ำคิไซนพร้อมกับบรรดาและกองทัพของเขา และเราจะ

มอบเขาไว้ในมือของเจ้า” บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม่นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป ถ้าแม่นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป” นางจึงตอบว่า “ฉันจะไปกับท่านแน่ แต่ว่าทางที่ท่านไปนั้นจะไม่นำท่านไปถึงศักดิ์ศรี เพราะว่าพระเจ้าจะขายสิเสราไว้ในมือของหญิงคนหนึ่ง” แล้วนางเคโบรินาก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช ¹⁰บาราคจึงเรียกเสบูลุนกับนัฟทาลีให้ไปที่เคเดช มีคนหนึ่งหมั้นเดินตามขึ้นไปและนางเคโบรินาก็ไปด้วย ผู้วินิจฉัย 4:4-10

พระธรรมเหล่านี้แสดงว่า พระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้ชายมีพระลักษณะและการแสดงออกเป็นผู้หญิงด้วย และเคโบรินาก็เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญเสียสละเพื่อส่วนรวมเหมือนผู้ชาย พระธรรมเหล่านี้ดูเหมือนจะยืนยันว่า ผู้ชายที่ดีย่อมมีความรู้สึกและแสดงความรู้สึกได้ ผู้หญิงที่ดีก็ย่อมพัฒนาความคิด เหตุผลและความแข็งแกร่งในตนเอง ผู้ชายพูดไม่ได้ว่า “พระเจ้าสร้างผมให้แข็งแกร่ง ใช้เหตุผล ไม่ใช่ความรู้สึก หรือผู้หญิงไม่ควรพูดว่า พระเจ้าสร้างฉันให้เป็นคนอ่อนไหวอ่อนแอ” เพราะพระเจ้าสร้างให้เราเป็นชายและหญิง

ในพระธรรมโฮเซยาพระเจ้าทรงพรรณนาถึง ความสับสน การต่อสู้กันระหว่างความรู้สึกรักและความรู้สึกโกรธต่อชนชาติอิสราเอล พระองค์รำคาญความคับข้องใจ ความผิดหวังต่อความรัก ความซื่อสัตย์ซึ่งแปรเปลี่ยนไปมาอย่างรวดเร็วของคนอิสราเอล พระเจ้าเอ่ยปากบอกรักกับชนชาติอิสราเอล พระองค์สารภาพรักกับพวกเขา พระองค์บอกถึงความฝัน ความหวังของพระองค์ที่มีต่อเขา พระเจ้าเป็นผู้ชาย พระเจ้าแสดงความรู้สึก พระเจ้าทำผิดหรือทำถูก พระธรรมสดุดี 2:4ก. แสดงให้เห็นว่า “พระเจ้าหัวเราะ” ในพระธรรมยอห์น 11:35 “พระเจ้าร้องไห้” พระเจ้าทรงแสดงอารมณ์เหมือนใคร ไม่มีใครกล้าพูดว่า “พระเจ้าประสาท” ถ้าเช่นนั้นอารมณ์และความรู้สึกที่ดีเป็นสิ่งมีค่าไหม แต่ถ้าผู้หญิงทำอย่างนี้ผู้หญิงจะถูกว่าอะไร ใครจะว่าอะไรก็ตาม ความจริง คือ พระเจ้ามีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนผู้หญิง และมีเหตุผลด้วยเอกลักษณ์ของผู้หญิง เราควรทำความรู้จักกับเอกลักษณ์ของผู้หญิงสตรี มีเอกลักษณ์ทางอารมณ์ดังนี้ คือ

1. สตรีมีอารมณ์ มีความรู้สึก

มีความไวต่อบุคคลรอบตัว ไม่มีใครเคยสอนสตรีว่า “อย่าร้องไห้” เพราะไม่สำเร็จ แต่ผู้ชายถูกสอนว่า “ลูกผู้ชายต้องไม่ร้องไห้”

2. สตรีสนใจความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคคล

ภรรยาชอบถามสามีว่า “เธอยังรักฉันอยู่หรือเปล่า” เพราะสามีไม่ค่อยพูดประโยคนี้ เมื่อภรรยาถามไปแล้วสามีก็โกรธ แต่ภรรยาก็อดถามบ่อย ๆ ไม่ได้ เพราะสตรีชอบสนทนา สตรีสองคนใช้ผมของ

นางเซ็ดพระบาทพระเยซู เพราะนางกตัญญูต่อพระองค์ ผู้ชายที่เฝ้าดูการกระทำของเธอถามว่า “เอาน้ำหอมไปใช้เปลืองเงินทำไม”

3. สตรีมีความกล้าที่จะเผชิญความจริงและปัญหามากกว่าผู้ชาย

ทูตสวรรค์ต้องไปหามาเรียก่อนไปหาโยเซฟ เพราะถ้าไปหาโยเซฟก่อนพระเจ้าจะบังเกิดได้ยาก

4. ผู้หญิงชำนาญในการใช้สัญชาตญาณ

ภรรยา มักบอกสามีว่า “ฉันไม่ไว้ใจคนนั้น ชะตาไม่กินกัน เธอระวังเค้าไว้นะ” ส่วนใหญ่ภรรยา มักถูก แต่สามีไม่ใคร่ฟังเธอเพราะคิดว่าเธอใช้จินตนาการมากเกินไปหน่อย นางอับกายิลใช้สัญชาตญาณ ป้องกันชีวิตสามีและคนงานและทรัพย์สินไว้

5. ผู้หญิงเข้าใจความเร้นลับของชีวิตและศาสนาดีกว่าผู้ชาย

ผู้หญิงมีส่วนในชีวิตพระเยซูมากมาย เช่น นางมาเรีย นางเอลิซาเบธ นางมาเรีย มาร์ธา นางมาเรีย มัคดาลา เป็นต้น

ในยุคกลาง คือ ตั้งแต่ ค.ศ.500 – ค.ศ. 1600 ผู้หญิงมีโอกาสเป็นผู้นำในซีกโลกตะวันตก ทาง การเมืองมีราชินีหลายคน เช่น แคทเธอรีน เดอ เมดิซี ในซีกโลกตะวันออกก็เช่นกัน ผู้หญิงเป็นราชินี เช่น พระราชินีบูเช็กเทียน พระนางจามรเทวีของภาคเหนือของสยาม เราจะเห็นได้จากพระคริสตธรรม คัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใน สุภาษิต 31 ว่า สตรีที่ได้รับการยกย่องในยุค 3000 ปีก่อนนั้น เป็นทั้ง แม่บ้านและนักธุรกิจ นางเดโบราห์ ก็ออกศึกนำทัพคู่กับบาราค การรุดรอนสิทธิเสรีภาพและการให้ เกียรติสตรีเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยผู้ชายนักปรัชญาคือ เดคราท เขาพูดว่า “ผมคิด ผมถึงเป็นคน” (I think therefore I am.) พวกผู้ชายเชื่อเขาหมดว่า “คนใช้ความคิดเป็น เป็นคน” ผลลัพธ์ก็คือ “คนใช้ ความรู้สึกเป็นคนครึ่งคนไม่เต็มคน” สตรีถูกจัดให้อยู่ถัดจาก ลิง เด็กปัญญาอ่อน เด็ก ๆ ผู้หญิง หลังจากนั้นผู้ชายซึ่งสนใจเหตุผล การคิดค้นเทคโนโลยีก็เปลี่ยนโลกนี้ให้เป็นเครื่องจักร ผู้ชายคิดสร้าง โทรศัพท์ ผู้ชายคิดทฤษฎีการสื่อสารแต่ผู้ชายพูดกับผู้หญิงไม่รู้เรื่อง ถ้าผู้หญิงขอให้ชมหน่อยอยากได้ กำลังใจ ผู้ชายจะพูดว่า “อย่ามาบีบบังคับผม” ในด้านศาสนา ผู้ชายนั่งเขียนศาสนาให้ผู้หญิงทำตาม “ให้ กลุมหัว” “ห้ามพูดในโบสถ์” “ให้ไว้ผมยาว” “ห้ามใส่ต่างหูตุ้ดตุ้ด” “ห้ามเป็นพระ แต่ทำอาหารให้พระ ได้นับตั้งแต่ “เดคราท” เป็นต้นมา คนส่วนใหญ่ไม่ให้เกียรติฟังผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชาย โลกจึง เป็นโลกที่ขาดความรู้สึก ขาดอารมณ์ โลกเป็นโลกแห่งการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ วินิจฉัย ไม่มีคำ หนุนใจ ความเห็นใจ ความเข้าใจ หรือสายสัมพันธ์มาก แต่เป็นโลกของปัญหาและการแก้ปัญหา เพราะ ผู้ชายครองโลก แต่ผู้ชายไม่มีความสุขเพราะผู้หญิงพูดมาก และผู้หญิงเรียกร้องสิทธิสตรี

1. ผู้หญิงพูดมาก

ผู้หญิงเป็นอันมากมักพูดมาก พูดซ้ำ พูดซวก พูดเร็ว พูดไม่หยุด พูดไปร้องไห้ไป หัวเราะไป โกรธไป พอล ทุนิแยร์อธิบายว่า เพราะผู้ชายไม่ฟังเธอแต่ชอบใช้เธอ ผู้หญิงพูดมากเพราะหวังว่า ผู้ชายจะฟัง เพราะผู้หญิงพบค่าชีวิตเมื่อมีคนรับฟัง ผู้หญิงมีค่าชีวิตเมื่อได้พูดคุย ผู้หญิงจึงพบจิตแพทย์มากกว่าผู้ชายเพื่อหาคนที่รับฟังเธอ เมื่อผู้หญิงพูดมากใครรับความทุกข์ คำตอบคือ – ผู้ชาย ใครเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ – ผู้ชาย ใครจะดับทุกข์ เมื่อผู้หญิงพูดมากจะเกิดอะไรขึ้นในตัวผู้ชาย ถ้าผู้ชายลองฟังภรรยา และเห็นใจเธอชมเธอหุคตังสอนอบรมเธอเหมือนเธอไม่รู้เรื่องอะไร ผู้หญิงจะหยุดพูด เพราะผู้หญิงกับผู้ชายรู้ไม่เหมือนกัน ผู้หญิงรู้เรื่องชีวิตและรูปธรรมขณะที่ผู้ชายรู้เรื่องวัตถุและนามธรรม ระบบและการแก้ไข

2. ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิสตรี

ผู้หญิงต่อสู้ผู้ชายเพื่อจะได้รับสิทธิในการศึกษา ได้รับสิทธิในการทำงาน ได้รับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งในโลกของผู้ชาย สตรีได้แหวกวงล้อมที่ล้อมเธอมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในศตวรรษที่ 19 แต่คำถามที่น่าถามคือ สตรีมีเสรีภาพอย่างแท้จริงหรือเมื่อเธอทำทุกอย่างได้เหมือนผู้ชาย สามิฟังเธอมากขึ้นหรือในครอบครัว หรือเพื่อนร่วมงานผู้ชายให้เกียรติฟังเธอมากขึ้นจริง ๆ หรือ คำตอบ ก็คือไม่ ผู้ชายเชื่อเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ชายด้วยกัน เดียวนี้ผู้หญิงเรียกร้องสิทธิสตรีและได้อิสระภาพ แต่เธอกลับกลายเป็นเหมือนผู้ชายไป ผู้หญิงเริ่มไม่สนใจความสัมพันธ์ค่าชีวิตของผู้หญิงมากขึ้นกับงาน ผู้หญิงเริ่มกลัวปัญหา และผู้หญิงเริ่มสูญเสียความเข้าใจในชีวิตและศาสนา โลกจะเป็นอย่างไรถ้าทุกคนเป็นชาย และชาย และชาย ครอบครัวและคริสตจักรจะเป็นอย่างไร พวกเราจะเป็นอย่างไร ถ้าชีวิตคือการพูดถึงปัญหา การแก้ปัญหา การดำเนินและไม่มีเสียงหัวเราะ เด็กเกิดมาหัวเราะไม่เป็น นักเทศน์ไม่หัวเราะ ผู้ปกครองมักน약ก สมาชิกไม่หัวเราะ

พระเยซูอยู่ในตัวดิฉันและพี่น้อง เป็นไปได้ไหมพระองค์อยากจะบอกลูกหญิงของพระองค์ทุกคนให้ภูมิใจใน “อารมณ์ความรู้สึก” ให้ภูมิใจใน “สายสัมพันธ์” ให้ภูมิใจใน “สัญชาตญาณ” ของผู้หญิง ให้ภูมิใจในความอ่อนโยน ความเอื้ออาทร ถ้อยคำอันกอบปรี่ด้วยเมตตาคุณและเสียงหัวเราะ ซึ่งพระเจ้าทรงทิ้งไว้ในผู้หญิงทุกคน พระเยซูรักผู้หญิงเพราะผู้หญิงพูดกับพระองค์รู้เรื่องเร็ว พระองค์คุยเรื่องชีวิตจิตวิญญาณกับหญิงสะมาเรียไม่กี่ชั่วโมง นางเข้าใจ นางกลับใจ นางมีน้ำใจพาผู้ชายทั้งเมืองมาหาพระเยซู พระเยซูคุยกับนิโคเดมัสตลอดคืน นิโคเดมัสถามอย่างเดียว “เป็นไปได้ยังไง” ๆ ๆ เขาเถียงพระองค์แล้วก็เดินจากไป กว่าจะเชื่อเขาใช้เวลาสามปีและเขาเชื่อเมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว แต่นิโคเดมัสซึ่งสตัคต่อพระเจ้าตลอดไป ผู้หญิงพูดกับพระเจ้ารู้เรื่องดี

ถ้าผู้หญิงของพระเจ้าใช้คุณสมบัติทางอารมณ์ ความคิด และสายสัมพันธ์ในบ้าน ในโบสถ์ ในที่ทำงาน ท่านจะนำคำหนุนน้ำใจ การอภัย การคืนดี เสียงหัวเราะ และชีวิตคืนมาให้โลกนี้ ด้วยเหตุนี้ สันตะปาปา จอห์น พอลที่ 3 จึงกล่าวว่า “ในอนาคตผู้หญิงจะครองโลก” คือ ผู้หญิงจะครองใจคนเมื่อเธอเป็นหญิงและชายอย่างสมดุล และผู้ชายก็มีความสุขเพราะเขาก็จะเป็นชายและหญิงด้วย ²⁷พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง (ปฐมกาล 1:27).

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ฉบับที่ 305 ปีที่ 56 กรกฎาคม – สิงหาคม 2005, หน้า 16-18.